



ที่ ตช ๐๐๐๙.๓๕๒/๗๖๒

ฝ่ายการฅาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเปลี่ยนวิธีการชำระเงินฅาปนกิจสงเคราะห์โดยการหักบัญชีธนาคารทหารไทย

เรียน สมาชิกการฅาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบยินยอมให้หักเงินบำนาญ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบขอชำระเงินสงเคราะห์โดยหักบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ท่านเป็นสมาชิกการฅาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งชำระเงินสงเคราะห์โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยนั้น เนื่องจากธนาคารทหารไทยได้แจ้งว่าขณะนี้ทางธนาคารกำลังดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการดำเนินงานของธนาคาร ทำให้ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของสมาชิกเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ได้

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์และสถานภาพของสมาชิก และให้การชำระเงินสงเคราะห์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนแนะนำขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาเปลี่ยนวิธีการชำระเงินสงเคราะห์จากการหักบัญชีธนาคารทหารไทยเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

๑. สมาชิกที่รับเงินบำนาญ ขอเรียนแนะนำให้ชำระเงินสงเคราะห์โดยการหักบำนาญ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการหักเงินบำนาญเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ให้ก่อนแล้วจึงโอนเงินบำนาญหลังจากหักเงินสงเคราะห์แล้วเข้าบัญชีของสมาชิก วิธีนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สมาชิกที่ประสงค์ให้หักเงินบำนาญเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ กรุณากรอกแบบหนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แล้วจัดส่งไปยังฝ่ายการฅาปนกิจสงเคราะห์เพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป

๒. สมาชิกที่มีได้รับเงินบำนาญ ขอเรียนแนะนำให้ชำระเงินสงเคราะห์โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้วจัดส่งไปยังฝ่ายการฅาปนกิจสงเคราะห์ ในการชำระเงินสงเคราะห์ด้วยวิธีนี้ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของสมาชิกทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน และสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่งานรับชำระเงินส่วนกลางและนอกประจำการได้ทุกวันเวลาราชการ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ประภัสสร ชาติพรหม)

ผู้กำกับการฝ่ายการฅาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
กรมการและเหรียญกิจการฅาปนกิจสงเคราะห์

งานรับชำระเงินส่วนกลางและนอกประจำการ

โทร.๐ ๒๒๐๕ ๑๓๘๔, ๐ ๒๒๕๒ ๕๙๗๙